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Sæl 

Meðfylgjandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands, dags. 11. mars 2021, um 
getu Reykjavíkurborgar til að hefta starfsemi spilakassa er send skipulags- og samgönguráði 
til meðferðar. Í samræmi við breytt verklag við fundi borgarráðs er tillagan nú á forræði 
skipulags- og samgönguráðs og skal leggja hana fram á þeim vettvangi til afgreiðslu. Ekki 
þarf að upplýsa borgarráð um frekari vinnslu málsins. 

Kveðja, 

Ívar Vincent Smárason 
Skrifstofa borgarstjórnar 
Ráðhús Reykjavíkur 
s. 411 4703 
Ivar.Vincent.Smarason@reykjavik.is 
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Mikil umræða hefur átt sér stað upp á síðkastið um áhrif spilafíknar í tengslum við spilakassa 
þar sem það hefur komið í ljós að lítill hópur landsmanna spilar í spilakössum að staðaldri. Í 
Aðalskipulagi er fjallað um rekstur spilasala og spilakassa og því er spurt hvaða áhrif 
Reykjavíkurborg getur haft á starfsemi og leyfisveitingu spilakassa? Gæti borgin orðið 
spilakassalaus? 
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